



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าวมาสมัครรับเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยเอก

(วิสาร ปัญญชุณห์)

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๕) ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ กับกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์กำหนดให้เท่านั้น

(๖) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการให้คะแนนก็ได้

๓. วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์



รายละเอียดการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบเข้ารับการ ประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลข ประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๐๐๒๐๑	๑๐๓๐๒๐๒	นางสาวอนงค์นาถ นิลดำ	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง - สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้ไปรายงานตัว ๐๘.๓๐ น. และดำเนินการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒	๓๐๐๒๐๒	๑๐๓๐๑๗๒	นายจตุรพัฒน์ อำนวย	
๓	๓๐๐๒๐๓	๑๐๓๐๑๐๘	นายพูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว	
๔	๓๐๐๒๐๔	๑๐๓๐๑๒๗	นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม	

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ปฏิบัติตาม
ระเบียบดังนี้

- (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- (๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์
- (๓) ให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบ
- (๔) ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์
ภายหลังที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียกลำดับที่ถึงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ก็ได้

/ (๕) ต้อง...



หลักสูตรการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
(แบบทำยประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกลักษณะ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การสื่อสาร
๓	ท่วงที วาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
๕	เจตคติ และอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อตำแหน่งและหน้าที่

SH